



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ)  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศ  
ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล  
และคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีมติคัดเลือกบุคคลผู้ผ่านการประเมิน  
บุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ (นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับ  
การประเมินผลงานในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๑ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวคิดและสัดส่วน  
ของผลงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานพร้อมข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือ  
ปรับปรุงงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้จัดทำผลงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้  
ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับการประเมินผลงาน  
หากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วง และได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ  
เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน  
นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง หรือมีการจ้างงานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมา  
จัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนเอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตามแนวทางข้อ ๔. การตรวจสอบการประเมินผลงาน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 แบบทำายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/คุณวุฒิ	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัด ที่ได้รับการคัดเลือก	ชื่อผลงานและปี พ.ศ.ที่ดำเนินงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนของ ผลงาน (ร้อยละ)	ผู้ร่วมดำเนินการ
๑	นางประภาวดี สิงห์ชัย สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๘ กลุ่มการวิจัยและการพัฒนา กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๖ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	<u>ผลงาน</u> <u>เรื่อง</u> การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <u>ปี พ.ศ. ที่ดำเนินงาน</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ <u>ข้อเสนอแนวคิด</u> <u>เรื่อง</u> แนวทางการยกระดับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ เป็นดัชนีร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับสากล	๘๐	๑. น.ส.ธัชมาศ สุเวช สัดส่วนร้อยละ ๒๐ 